



การลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อในสถานที่จัดการชุมนุมของส่วนบุคคล

ตามกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ประกาศใช้ชั่วคราว สถานที่เหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยให้หลีกเลี่ยงความแออัดและผู้คนสามารถรักษาระยะห่างระหว่างกันในระยะที่ปลอดภัยตามคำแนะนำของฝ่ายป้องกันโรคติดเชื้อได้ เมื่อมีการดำเนินงานทำกิจกรรม

กรณีนี้สำหรับท่านที่มีอาชีพในวงการธุรกิจ, มีการใช้,ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,อนุญาตให้มีการใช้สถานที่, บริเวณ หรือบริเวณจำกัดพื้นที่ในตัวอาคาร เพื่อจัดงาน หรือการชุมนุมส่วนตัวอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

ท่านที่ใช้หรืออนุญาตให้ใช้สถานที่ บริเวณที่ไม่จำกัดพื้นที่ หรือบริเวณที่จำกัดพื้นที่เพื่อการชุมนุมส่วนตัว จะต้อง:

- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมได้สูงสุดเพียง 8 คน

สถานที่ประเภทไหนที่มีผลบังคับใช้?

ตัวอย่างของสถานที่, บริเวณ หรือบริเวณที่จำกัดพื้นที่ หมายถึง สถานที่ให้เช่าเพื่อจัดงานเชิงพาณิชย์, ที่ส่วนกลางของอพาร์ทเมนต์ให้เช่า, และของอพาร์ทเมนต์ที่ขายสิทธิ, สถานที่ของสมาพันธ์, สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และองค์กรนักศึกษาเป็นเจ้าของ รวมทั้งรถบัส และเรือซึ่งให้เช่าเพื่อจัดงานปาร์ตี้

Informationsblad om privata sammankomster på thai. Publicerat 2021-03-25.

กิจการที่เป็นธุรกิจทางอาชีพหมายถึงอะไร

กิจการที่เป็นธุรกิจทางอาชีพ คือกิจการที่ประกอบกิจการโดยบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, กิจการเจ้าของคนเดียว, สมาพันธ์เพื่อการค้ากำไร, สมาพันธ์เพื่อการกุศล, พวกกองทุนมูลนิธิต่างๆ และพวกองค์กรกลุ่มความเชื่อทางศาสนา กิจการธุรกิจทางอาชีพอาจดำเนินการทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการหากำไรหรือไม่แสวงหาผลกำไร แม้แต่กิจการที่ดำเนินการโดยทางจังหวัดและทางรัฐก็สามารถจัดเป็นกิจการธุรกิจทางอาชีพ แต่ที่ไม่รวมถึงกิจการส่วนตัวจริงๆ เช่น เมื่อมีการยกที่อยู่อาศัยให้คนรู้จักกันเยี่ยม

อะไรคือการชุมนุมส่วนตัว?

การชุมนุมส่วนตัวคือการชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสมาคมสังสรรค์กัน มันอาจจะหมายรวมถึงงานปาร์ตี้ต่างๆในโอกาสเทศกาลสำคัญ เช่นการฉลองจบชั้นมัธยมศึกษา การฉลองวันเกิด การฉลองการแต่งงาน การจัดเลี้ยงนำข่าหลังพิธีศีลล้างบาปหรือพิธีศีลจุ่ม และหลังพิธีงานศพ แม้แต่การเลี้ยงอาหารเย็น ก็เป็นตัวอย่างของการชุมนุมส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ไม่นับรวมการทำพิธีการ ตัวอย่างเช่น การทำพิธีการล้างบาปหรือศีลจุ่ม, พิธีสมรส และพิธีของงานศพ ว่าเป็นการชุมนุมส่วนตัว

ข้อมูลนี้ ได้ประกาศเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนมีนาคม 2021 ท่านเองต้องรับผิดชอบในการติดตามกฎข้อบังคับให้หมกให้ทันกับเหตุการณ์ นี่คือข้อมูลย่อๆเกี่ยวกับกฎหมายชั่วคราวของโรคโควิด-19 ที่สำคัญสำหรับผู้ทำธุรกิจให้เช่า และให้ใช้สถานที่ ให้สังเกตว่ากฎหมาย, กฎระเบียบข้อบังคับ, บทบัญญัติและคำแนะนำทั่วไปที่ได้ประกาศใช้เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

กรณีที่จะดูกฎหมายและกฎข้อบังคับฉบับสมบูรณ์ ให้ดูได้ที่ riksdagen.se กรณีที่จะดูบทบัญญัติ, คำแนะนำทั่วไปและข้อมูลทั่วไปโปรดดูที่ olkhalsomyndigheten.se ข้อมูลของเขตการปกครอง(Region)เกี่ยวกับ โควิด-19 ดูได้ที่ 1177.se ข้อมูลเพื่อติดต่อกับคณะกรรมการบริหารเขตการปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สามารถดูได้ที่ lansstyrelsen.se